



ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2549

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดคืนหนังสือทุกเล่มของนักศึกษา

* ภาคปกติ กำหนดคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549

* ภาคคศ.บป., กศ.ปช., ปริญญาโท กำหนดคืนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549

นักศึกษาที่มีรายชื่อค้างส่งหนังสือให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบด้วยนะคะ

โดย...บุญศรี บุญช่วย

เล่าสู่กันฟัง

การเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 นางลอร่า เอ็ม, สโตน (Laura M. stone) ผู้ช่วยทูตฝ่ายข่าว สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวสุเพียงพิชญ์ ภูยาธร เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล และนายสุภาพงศ์ ระรวยทรง ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าววิทยุโทรทัศน์ ฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และทำพิธีส่งมอบหนังสือชุดอิสลามศึกษา และชุดอเมริกันศึกษาให้สำนักวิทยบริการฯ



โดย...จารึก คงขวัญ

อบรมฐานข้อมูลโครงการ ThaiLIS



วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลของโครงการ ThaiLIS ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ในเขตภูมิภาคสระแก้ว) เข้าร่วมอบรม รายละเอียดในการอบรมจะเป็นการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, HW Wilson, Lexis Nexis, Web of Science, IEL (IEEE/IEE Electronic Library Online) และ Dissertations and Theses

สำหรับผู้สนใจสืบค้นฐานข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้าสืบค้นได้จากเว็บไซต์ <http://arc.skru.ac.th> เลือกที่ฐานข้อมูลออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการฯ

โดย...กอบศักดิ์ ณ นคร

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเกาะยอ

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ผศ.สมบูรณ์ คงกับพันธ์ และคณะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและประวัติชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ศึกษาองค์ความรู้ในการทอผ้า การถ่ายทอดความรู้ และเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเกาะยอ วิธีการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสาร การสำรวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ทั่วไป การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบรู้ตัว และการสนทนากลุ่มย่อย ผลการวิจัยด้านบริบทชุมชนและประวัติชุมชนที่เกี่ยวกับการทอผ้าเกาะยอพบว่า หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้สนับสนุนให้ตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น จึงเกิดกลุ่มทอผ้าในตำบลเกาะยอขึ้น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มราชวัตร กลุ่มดอกพิกุล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มร่มไทร มีสมาชิกรวม 80 คน และมีผู้ประกอบการอาชีพทอผ้าไม่สังกัดกลุ่มอีกประมาณ 120 คน ช่างทอผ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บดอกลายผ้า ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมการก่อนทอผ้าได้ มีช่างทอผ้าเพียง 20 คนที่ทอผ้าได้ครบทุกกระบวนการทอผ้า และส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 32-80 ปี

ด้านองค์ความรู้การทอผ้าเกาะยอแบ่งได้เป็น องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุดิบ ลายผ้า และกระบวนการทอผ้า ในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการทอผ้า พบว่าได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ในการกรอผ้าให้มีความรวดเร็วขึ้นโดยนำมอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้แทนไหม และปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของกี่โดยใช้คันทกหรือคันทกรดแทนลูกกลิ้ง วัสดุดิบที่ใช้ในการทอผ้าคือ ด้ายไหมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นเส้นใยสำเร็จรูปที่ย้อมสีมาแล้ว การทอผ้าเกาะยอได้แบ่งลายผ้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือลายโบราณ มีประมาณ 80 ลาย ลายที่มีชื่อเสียงได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล ลายรสสุคนธ์ 6 ฯลฯ การทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนการทอแบ่งเป็น 10 ขั้นตอน คือ หันด้าย คันทก สอดฟันพืม เก็บตะกอก เก็บลาย เข้ากี่ ม้วนด้าย ผูกตะกอกโยงลูกกลิ้งหรือคันทก ผู้ทอเหยียบ และทอตามลายที่ต้องการ การถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้าใช้วิธีการสาธิตหรือบอกให้ทำทีละขั้น แล้วให้ฝึกฝนด้วยตนเองจนทอได้ ปัจจุบันนี้นอกจากจะถ่ายทอดให้แก่บุคคลในครอบครัวแล้วยังถ่ายทอดให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเกาะยอ ได้ใช้วิธีการรวบรวมองค์ความรู้จากช่างทอผ้า ช่างานัญญาการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บดอกลายผ้าโบราณ 3 ลาย คือ ลายราชวัตร ลายดอกพิกุล และลายลูกแก้ว นำความรู้ที่รวบรวมได้มาจัดทำเอกสารและสื่อประสมให้ช่างทอผ้าตรวจสอบความถูกต้องโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยและให้บริการแก่ช่างทอผ้า ตลอดจนผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

รู้จักขอบคุณ ช่วยให้สุขภาพดี

การซาบซึ้งในบุญคุณเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลไปไกล การขอบคุณอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการวิจัยพบว่า ผู้เขียนรายชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่เขารู้สึกขอบคุณ จะใช้เวลาออกกำลังมากกว่า และนอนหลับได้ดีกว่า “การซาบซึ้งในบุญคุณเป็นเสมือนการสวมแว่นตาอันใหม่เพราะทำให้เรามองเห็นโลกแตกต่างกัน” ชาลส์ เซลกัน นักบวชเยซูอิต และนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเรจิสกล่าว การรู้สึกขอบคุณ เหมือนการออกกำลังกาย คือต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัย คุณอาจใช้วิธีจดบันทึก ทำสมาธิ หรือเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณลงบนกระดาษแข็ง โดยแยกหัวข้อใส่ลงกล่องหรือกระป๋องเก็บไว้อ่านยามหมองเศร้า หรือวางกล่องไว้บนโต๊ะอาหาร รู้กันอย่างนี้แล้ว อย่าลืมขอบคุณกันนะคะ

โดย...สมศรี หวันชิตนาย (ที่มา : สรรสาระ กุมภาพันธุ์ 2549 หน้า 150)

<http://arc.skru.ac.th>

ที่ปรึกษา อาจารย์สุรชัย ฉายศิริพันธ์, ผศ.สมบูรณ์ คงกับพันธ์, อาจารย์สุกานดา จันทร์ กอบบรรณาธิการ นางจารึก คงขวัญ, นางสาวรัชณี จีระกาญจน์, นางพรพิมล คงอินทร์, นางสาวบุญศรี บุญช่วย, นางสาวสมศรี หวันชิตนาย, นางสาวเพลิน จันทวงศ์, นายกอบศักดิ์ ณ นคร ฝ่ายพิมพ์ นางสาวสุภัททิรา ทอดทั้ง, นายสมโชค ณ ถลาง ฝ่ายพิสูจน์อักษร นางสาวนันทน์ภัส ลินจรรยาศักดิ์, นางสาวอารีย์ ปูนยั้ง ฝ่ายศิลป์ นางศรัญญา ยินดี ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นายจตุรณ สังข์สวัสดิ์, นางบุญจิรา เผ่าชู

“ แหล่งวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ”